
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยท่ี ๔ สระบุรี ครั้งท่ี ๖/2566 
วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม 256๖ 

ณ ห้องประชุมประเวศ บุญเลี้ยง ชั้น ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี  
_________________________________ 

ผู้มาประชุม 
๑. นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ประธาน 
2. นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข) กรรมการ 
3. นางสาวพิชญภัสสร์ ไหลรุ่งเรืองสกุล แพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) กรรมการ 
4. นายวิชาญ ดำรงค์กิจ รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) กรรมการ 
5. นางสาวกอบแก้ว   ขันตี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพแม่ฯ กรรมการ 
6. นางทรรศนีย์   ธรรมาธนวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น กรรมการ 
7. นางสาวศิรินทร ปัญจะทองคำ (ผู้แทน)หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการสง่เสริมสุขภาพวัยทำงาน กรรมการ 
8. นางจิติณัฎฐ์  จูมไธสง รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กรรมการ 
9. นายประจวบ แสงดาว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

10. นายสมศักดิ์  วงษ์สุวรรณ์ หัวหัวหน้ากลุ่มเทคนิคบริการ กรรมการ 
11. นางสายฝน สายสุ่ม หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล กรรมการ 
12. นางวัชรี   เรือนคง หัวหน้ากลุ่มจัดการความรู้และพัฒนาวิชาการ กรรมการ 
13. นางจงกล  บุตรยี่ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
๑๔. นายกิรติ เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางบุญชอบ    เกษโกวิท นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ลาพักผ่อน 
2. นางพัชราภรณ์ พัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ติดราชการ 
3. นางศรีสุดา บุญขยาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ติดอบรม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐0 น.   
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  - ไม่มี 
๑.๒ ประเด็นจากประชุมกรมอนามัยครั้งที่ ๖/256๖ เมื่อวันที ่๙ มีนาคม ๒๕๖๖ 

   ประธานแจ้งว่า จากท่ีประชุมกรมอนามัยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
เรื่องท่ี 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๖  
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมกรมอนามัยที่ผ่านมา ผลการเบิกจ่าย

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมระดับหน่วยงานส่วนภูมิภาค ผลการเบิกจ่ายของศูนย์อนามัยที่ 
๔ สระบุรี อยู่ใน ๔ อันดับที่เบิกได้ต่ำทีสุ่ด ผลการเบิกจ่ายของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี คิดเป็น ร้อยละ ๒๑.๘๗ แต่ใน
ภาพของการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน หน่วยงานส่วนภูมิภาค ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี อยู่ในอันดับที่ ๔ ที่เบิกได้สูงสุด 
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๒ 



 

 

   
    

ประธาน มอบให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน เพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายได้
ตามเป้าหมาย และมอบให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุน กำกับและติดตามการดำเนินงานงบลงทุน เมื่อได้
ผู้รับเหมาทุกรายการ ให้กำกับติดตามให้เป็นไปตามแผน  
 

เรื ่องที่ 2 เรื่องสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ และการพัฒนาระบบการจัดทำบัตรประจำตัวสาธารณสุข
ภายใต้ภารกิจหลักกรมอนามัย 

 



 
              ประธาน แจ้งจากการประชาสัมพันธ์ในการลงทะเบียนสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ (App) โดยได้มีการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ร่วมลงทะเบียน และยังมีบุคลากรบางส่วนที่ยังไม่มั่นใจในระบบ โดยระบบก็ยังอยู่ในช่วงของ
การพัฒนาระบบและปัจจุบันได้พัฒนาระบบเชื่อมกับตู้คีย์ออส ของการเช็คสุขภาพของบุคลากรกรมอนามัยที ่ได้
ลงทะเบียนและคีย์ข้อมูลสุขภาพ ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า บุคลากรกรมอนามัยมีภาวะอ้วนอันตราย ถึง ๙ % 
              สำหรับเรื ่องของบัตรประจำตัวตามกำหมายภายใต้ภารกิจของกรมอนามัย โดยเริ ่มจากบัตร
ประจำตัวผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร บัตรประจำตัวเจ้าพักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ โดยได้มี
การต่อยอดสำหรับบัตรประจำตัวผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) 
   

เรื่องท่ี ๓ เรื่องรายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

  

  
ประธาน แจ้งจากการประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมวิชาการส่ งเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยฝากให้ทุกกลุ่มงานศึกษากระบวนการจัด
งานวิชาการ เพ่ือนำมาเป็นต้นแบบในการจัดประชุมระดับเขตสุขภาพ เช่น HL Forum  ซึ่งในช่วงนี้อยู่ในช่วงของการ
คัดเลือกผลงานวิชาการ คัดเลือกบุคคลและองค์กรต้นแบบ โดยสำหรับในเขตสุขภาพที่ ๔ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 
๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สถาบันสุขภาวะเขตเมือง สสม. โดยมอบหมายให้คุณวัชรี หัวหน้าการจัดการความรู้ฯ 
ศึกษารายละเอียดขั้นตอนของการจัดงานเพ่ือนำมาปรับใช้ในการจัดประชุมฯ   

 
 



 

เรื่องท่ี ๔  เร่ืองความก้าวหน้า Lifestyle Medicine  

  
 

ประธาน จากการประชุมกรมครั ้งที ่ผ่านมา ตามที่กรมอนามัยมีนโยบายที่จะพัฒนา
ยกระดับให้เป็น Resident Training พัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ซึ่งตอนนี้หลักสูตรได้ผ่านการรับรองจาก
แพทยสภา ซึ่งมีศูนย์อนามัยนำร่องที่จะเป็นหน่วยฝึกอบรม ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่, ศูนย์อนามัยที่ ๓ 
นครสวรรค์, ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น และสถาบันสุขภาวะเขตเมือง (สสม.) และในปีต่อไปจะมีการขยายให้ทุกศูนย์
อนามัยเป็นหน่วยฝึกอบรม ซึ่งในช่วงวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๖ ที่มีการประชุมสรุปผลงานรอบ ๖ เดือนแรก และ
ประชุมกรมอนมัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (เขาค้อ) จะมีการพาไปดูงานที่ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ที่เปิดให้บริการ 
Lifestyle Medicine  
 

เรื่องที่ ๕  เรื่องโครงการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)    

    

 
 

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ Solar ซึ่งเป็นนโยบายของ
ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยช่วงที่ท่านลงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก็
จะมีการติดตามในเรื่องนี้ สำหรับในส่วนของกรมอนามัย สำนักงานเลขานุการกรมจะเป็นผู้ศึกษาและนำมาแลกเปลี่ยน 
โดยในแต่ละศูนย์อนามัยจะต้องศึกษาความเหมาะสม ความคุ้มค่า ซึ่งในการติดตั้งค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายสูง โดยใน All 
file มีรายละเอียด ถ้ากรรมการท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ 



 
เรื่องท่ี ๖  เรื่องความก้าวหน้าการขับเคลื่อนพรบ.ควบคุมการตลาดอาหาร  

  
 

ประธาน แจ้งเรื่องการขับเคลื่อน พรบ.ควบคุมการตลาดอาหาร และเครื่องดื่มที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพเด็ก โดยสำนักโภชนการ เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งข้ันตอนในการดำเนินงานตอนนี้อยู่ในช่วงของการร่าง
พ.ร.บ. (ฉบับก่อนประชาพิจารณ์)  
 

เรื่องท่ี ๗  เรื่องการจัดตั้งสำนักงานประสานงานโครงการพระราชดำริฯ  

   

ประธาน แจ้งในที่ประชุมกรมได้กล่าวถึงการจัดตั้งสำนักงานประสานโครงการพระราชดำริ 
และโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายแพทย์พีระยุทธ  สานุกุล เป็นผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการ
พระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย  ชื่อย่อ “สปพอ.” 
โดยโครงการพระราชดำริจะแทรก โดยหลักจะอยู่ในกลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มวัยเรียน ซึ่งในกลุ่มไม่มีเจ้าภาพหลักใน
เรื่องนี้ จึงเกิดการจัดตั้งสำนักงานประสานงานโครงการพระราชดำริฯ หรือ สปพอ. ขึ้น     
 

เรื่องท่ี ๘  เรื่องผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นผ่านระบบ Audit Checklist 

   
   ท่านประธาน กล่าวจากการประเมินการตรวจสอบผ่านระบบ Audit Checklist หน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยผลการประเมินของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี อยู่ในระดับดีมาก (๙๖.๘๘%) 
 
 



 
เรื่องท่ี ๙  เรื่องประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน กรมอนามัย 

   
ประธาน แจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมรับฟังการประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ 

เดือน ผ่านระบบออนไลน์ ตามวันดังกล่าว   
มติที่ประชุม   รับทราบ มอบให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการและศึกษารายละเอียด  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖  
          เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕  

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖  
เมื่อวันที่ ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประเวศ บุญเลี้ยง นั้น 

นายกิรติ  เจริญสุข ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี รายงาน
การประชุมครั ้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที ่ ๒๐ กุมภาพันธุ์ 256๖ โดยได้แจ้งให้ที ่ประชุมทราบผ่านระบบไลน์ (LINE)  
กลุ่มคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว กรรมการทุกท่านรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขรายงาน
การประชุมฯ แต่อย่างใด  

มติที่ประชุม  ยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุม 
ท่านประธานฝากให้ ผู้ชวยเลขาฯ ดำเนินการสรุปการประชุมตามแบบสรุปประเด็นติดตาม 

และมอบให้ รองฯพิชญภัสสร์ กำกับดูแล  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1  เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และกำกับ ติดตาม แผนการดำเนินงาน   

นายกิรติ  เจริญสุข รักษาการหัวหน้ากลุ ่มขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน  
ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการเบิกจ่ายของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี โดยในภาพรวมของการเบิกจ่ายได้ ร้อย
ละ ๒๔.๒๖ สำหรับในภาพของงบดำเนินงานสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๖๐.๓๔ งบลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๑.๗๒ 
และเมื่อพิจารณาการเบิกจ่ายตามกลุ่มงาน โดยมีกลุ่มงานที่ยังเบิกจ่ายไม่ถึงเป้าหมาย คือ กลุ่มแม่และเด็ก และ KM  
ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖  

  



และได้นำเสนอ Link การดูข้อมูลแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ของแต่ละ
กลุ่มงาน การลงข้อมูลแผนการดำเนินงานของกลุ่มงาน และข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องของแต่ลกลุ่มงาน ผ่าน Google 
drive โดยขอให้ทุกกลุ่มงานเข้าไปคีย์และดูข้อมูลแผน ผลของกลุ่มงานได้ เพื่อใช้ในการบูรณาการแผนงาน ในการลง
พ้ืนที่หรือจัดกิจกรรมร่วมกัน การใช้รถยนต์ราชการร่วมกันในการลงพื้นที่  

 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
ท่านประธาน มอบให้ผู้เกี่ยวข้องติดตามการใช้โปรแกรมการรายงานและการลงข้อมูลแผน 

ผ่านระบบออนไลน์ การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานและนำมาปรับแก้ไขพัฒนาต่อไป  
 
- รายงานความก้าวหน้า งบลงทุน ปี ๒๕๖๖ 
นางจงกล  บุตรยี่ หัวหน้ากลุ ่มอำนวยการ  รายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี ๒๕๖๖  

ที่ได้รับการจัดสรร โดยมีรายการส่งมอบและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ รายการ สำหรับรายการสิ่งปลูกสร้าง ได้
ผู้รับเหมาเรียบร้อยและอยู่ระหว่างการดำเนินการ ประกอบด้วย ๑) บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง จำนวน ๑ 
หลัง ๒) บ้านพักข้าราชการ ระดับอำนวยการต้นชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ หลัง  ๓) อาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต 
จำนวน ๑ รายการ  

 

    

 

       
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 



 3.๒ รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัด PMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
นายกิรติ  เจริญสุข  รักษาการหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ไดร้ายงานคะแนน กพร. 

(รอบ ๕ เดือนแรก) คะแนนก่อนการอุทธรณ์ อยู่ที่ ๔.๕๗๔๗ โดยกพร.ให้ยื่นอุทธรณ์ โดยมีตัวชี้วัด ๒.๑ ที่ขอยืน
อุทธรณ์ และได้แจ้ง Time line รอบ ๕ เดือนหลัง รวมถึงการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดรอบ ๕ เดือนหลัง จากเจ้าภาพหลัก 
กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ (แบบออนไลน์)  

  

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 

   3.๓ รายงานลูกหนี้ คืนเงินยืม และผลการคืนเงินล่าช้า 
นางจงกล  บุตรยี่ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  รายงานว่า ลูกหนี้ คืนเงินยืม และผลการคืนเงิน

ล่าช้า ประจำเดือนมีนาคม 256๖ พบว่า ไม่มีการส่งคืนเงินยืมล่าช้า 256๖ และไม่มีคืนเงินยืมเกิน 20% แต่มีการ
เฝ้าระวังแจ้งเตือน จำนวน ๒ ราย ฝากให้หัวหน้ากลุ่มงานผู้เกี่ยวข้อวช่วยแจ้งบุคลากรในกลุ่มงาน  

 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา   
   เรื่อง ๔.๑ เรื่องนำเสนอVTR แนะนำศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี 
 

 
 

  
มติที่ประชุม    รับทราบ 
ท่านประธาน กล่าวว่าในส่วนนี้ถือเป็นสิ่งที่ดี และมอบให้ทุกกลุ่มงานร่วมในการจัดทำสื่อ

ประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ โดยขอให้ทุกกลุ่มเขียนบทบาทข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มงาน พร้อมรูปและส่งมาให้กับทีมสื่อสารเพ่ือ
ดำเนินการจัดทำคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี และฝากให้ตรวจสอบเนื้อหาตัวเลขปี พ.ศ.ของ
เหตุการณ์ต่างๆ ให้ถูกต้อง 

 
   เรื่อง ๔.๒ เรื่องนำเสนอโครงสร้างกลุ่มงานศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี 
   นายอธิป  กันเกตุ นักวิชาการโสตฯ ได้นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำโครงสร้างบุคลากร
ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี แบ่งตามโครงสร้างของแต่ละกลุ่มงาน บนหน้าเวปไซด์ของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี  

  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
ท่านประธาน กล่าวว่ามอบให้ทุกกลุ ่มงานช่วยเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของชื ่อ  -

นามสกุล ตำแหน่ง และโครงสร้างของกลุ่มงงาน รวมถึงรูปภาพเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับแก้ไข 
 



เรื่อง ๔.๓ นำเสนอโปรแกรมสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน(Program Back Office) 
   นายอนุพงษ์  กันธิมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ได้นำเสนอความก้าวหน้าของการ
พัฒนาโปรแกรมสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมีการพัฒนาขั้นแรกในส่วนของการจัดทำใบอนุมัติไปราชการ 
ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ซึ่งในระยะแรกจะเป็นการทดลองระบบโดยขอตัวแทนจากกลุ่มงานละ ๒ ท่าน 
 

  

 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
   ท่านประธาน กล่าวว่าในส่วนนี้ถือเป็นสิ่งที่ดี มอบให้ทุกกลุ่มงานร่วมในการพัฒนาระบบนี้ 
โดยกำหนดให้ส่งบุคลากรของแต่ละกลุ่มงานเข้าร่วมอบรม กลุ่มงานละ ๒ ท่าน ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ และให้
เวลาในการทดลองระบบเป็นเวลา ๑ เดือน ติดตามการใช้วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และให้สรุปผลรายงานในการ
ประชุมกบศ.  
   เรื่อง ๔.๔ เรื่องนำเสนอรายการงบลงทุนปี ๒๕๖๘ 

  
 มติที่ประชุม    รับทราบ 
ท่านประธาน มอบให้ทุกกลุ่มงานร่วมในการประชุมพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของ

รายงานงบลงทุนปี ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญ และหากกลุ่มงานไหนมีความต้องการครุภณัฑ์
เครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานก็สามารถเสนอขอเข้ามาได้ โดยนัดหมายประชุมในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖   

 
 



   เรื่อง ๔.๕ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   นายณัฐพล บุญนิล  เลขาคณะกรรม HR ได้รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของ
บุคลากรฯ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี  

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
ท่านประธาน ในส่วนประเด็นที่มีการดำเนินการติตตามอย่างต่อเนื่องไม่ใช่พุ่งเป้าที่จะเอาผิด 

แต่วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการไม่ให้บุคลากรในองค์กรเสียศรัทธา โดยจากการประชุมพิจารณาที่มีการสรุปมติเป็นที่
เรียบร้อยแล้วนั้น สิ่งสำคัญคือหัวหน้าต้องดำเนินการอย่างจริงจัง รวมถึงท่านรองฯ มีประเด็นไหนติดขัดในส่วนไหนก็
ให้นำมารายงานใน กบศ. เพ่ือช่วยกันคิดแก้ไข    
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเพื่อทราบ 
เรื่อง ๕.๑ ความก้าวหน้าระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามฯ 
คุณหนึ่งฤทัย  ศรีภิรมย์ เลขาคณะกรรมการศูนย์คาดการณ์ฯ รายงานความก้าวหน้าการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์คาดการณ์ฯ โดยได้มีการจัดทำข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ แหล่งนวัตกรรม ของแต่ละ
กลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ ๔ และได้มีการปักหมุดพิกัด GIS โดยนำเสนอแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ผ่านเว็บไซด์ของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี เพ่ือเป็นหลักฐานและความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล  

    

 
ประธาน  กล่าวเสริมการสอบถามรายละเอียดในการปักหมุดหรือพิกัดของศูนย์เรียนรู้และ

นวัตกรรม โดยให้ศึกษารายละเอียดและสอบถามข้อมูลจากส่วนกลางที่มีการดำเนินการในเรื่องนี้ เช่น กองแผน กอง
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย รวมถึงการจัดทำใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ร่วมกับการจัดเวทีมอบในงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ ร่วมกับจังหวัดและภาคีเครือข่าย หรืองานวิชาการระดับเขตสุขภาพ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 



 

เรื่อง ๕.๒ นำเสนอรูปแบบการจัดงานสถาปนาศูนย์ฯ ๒๙ ปี  
นายกิรติ  เจริญสุข  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ นำเสนอ

กำหนดการและกิจกรรมการจัดงานสถาปนาศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ครบรอบ ๒๙ ปี ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๖ ซึ่งกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๒๙ น. โดยได้มีการประสานงานและมอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
และเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว   

 
มติที่ประชุม    รบัทราบ 
 

เรื่อง ๕.๓ นำเสนอรูปแบบการ Kick off ก้าวท้าใจ Season 5  
นางสาวศิรินทร  ปัญจะทองคำ (ผู้แทน) กลุ่มวัยทำงาน นำเสนอกำหนดการและกิจกรรม

การจัดงาน kick off ก้าวท้าใจ Season ๕ และเปิดบ้าน (Open House Wellness Center) โดยกำหนดการเริ่มเวลา 
๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานเสาธง หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี โดยทีมวัยทำงาน 
ได้มีการประสานงานและมอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว   

   

 
 มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 
ปิดการประชุม เวลา  1๖.๓0น. 

นายกิรติ   เจริญสุข (ผู้จดบันทึกและผู้จัดทำรายงานการประชุม) 
นางศรีสุดา  บุญขยาย (ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม) 


